

# มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานทิ้งกระจาด ประจำปี2558 อิ่มบุญผู้ให้สุขใจผู้รับ



มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณี “ทิ้งกระจาด” ประจำปี 2558 อย่างยิ่งใหญ่ มีผู้มาร่วมรับสิ่งของราว 6-7 หมื่นคน แจกข้าวสารประมาณ 3,000 กระสอบ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบให้ ร่วมกับที่มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาค

ดร.สมาน โภกาสงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า งานสังคมนาถของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่สำคัญและเป็นที่ยกย่องสืบทอดประเพณีบุญมาช้านาน ได้แก่ “งานทิ้งกระจาด” ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลสารทจีน เป็นงานทิ้งกระจาดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้มาร่วมรับสิ่งของราว 6-7 หมื่นคน แจกข้าวสารประมาณ 3,000 กระสอบ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ที่มารับของบริจาคจะรู้จักว่า “งานทิ้งกระจาด” และ “ป่อเต็กตึ๊ง” เป็นของคู่กัน และจัดจำหน่ายราคาถูกคนจำนวนมาก มานอนค้างคืนรอรับสิ่งของ



รอบบริเวณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย ไม่รู้ลืม ถือเป็นประเพณีที่อิ่มบุญผู้ให้ และสุขใจผู้รับ อย่างแท้จริง “ความหมายที่สำคัญสองประการ

ของการทำบุญในประเพณีทิ้งกระจาด คือ อิ่มซี และ เอียงซี คำว่า อิ่ม คือ วิญญาณ คำว่า เอียง คือ ชีวิต และคำว่า ซี คือ การแจก ประเพณีทิ้งกระจาด คือ การทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณ ร่วมไปกับการแจกทานให้ผู้มีชีวิตที่ยากไร้ งานทิ้งกระจาดจึงต้องทำทั้ง 2 ส่วน ทำบุญกันในศาลเจ้าก่อน แล้วจึงมาแจกสิ่งของต่างๆ ให้ผู้ที่ขาดแคลนต่อไป”

ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวอีกว่า ประเพณีทิ้งกระจาดจะจัดในเดือน 7 ตามจันทรคติของจีน ซึ่งปีนี้ จัดในวันที่ 12 กันยายน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งถือเป็นนโยบายที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน อาจไม่ต่ำกว่าอายุการก่อตั้งมูลนิธิกว่า 105 ปี คาดว่า จะเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการ และเป็นกิจจะลักษณะ เพราะถือเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่เป็นญาติ และไม่เป็นญาติ พร้อมทั้งทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะมีผู้ใจบุญนำเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ มากอบไปหิ้งองค์หลวงปู่ได้ออง เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ และอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ซึ่งป่อเต็กตึ๊งจะรวบรวมไว้ ไปสมทบกับสิ่งของที่จัดซื้อเพิ่มเติม อาทิ ยารักษาโรค น้ำดื่ม หรือเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มารับของ พร้อมทั้งนำไปมอบให้แก่องค์กรกุศลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

